
  สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2566  
ในวันจันทร์ที ่ 27  มีนาคม  2566  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรง    เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายวัชรินทร์    บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
9.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
10.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมือง
น้อย  ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่ง
ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม  2566 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 
น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีเรื่องให้ที่ประชุมทราบ   
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมรายงานผลการตรวจรายงานประชุม  
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ตามท่ีสภาองค์การบริหาร 
ประธานคณะกรรมการฯ  ส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เมืองน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม พิจารณาดำเนินการตรวจรายงานการประชุมนั้น ซึ่งผลการตรวจรายงานการ
ประชุมมีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีการเสนอขอความ
เห็นชอบการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆครับ   

ทีป่ระชุมฯ  -มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว           
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566  

ประธานสภาฯ              -เชญินายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้นำเสนอเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นใน
การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นายก อบต.เมืองน้อย       ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพกระผมขอแจ้งเหตุผลความจำเป็น
วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้    

1.เหตุผลความจำเป็น  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มีการจัดทำและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)ไปแล้วนั้น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  มีความจำเป็นในการพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  และโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล จึงมี
ความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้ปัญหา/
ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
เพ่ือให้การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 ขึ้น 

 
 
 
 
 



-3- 
 

2.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  สามารถนำโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้  และใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ต่อไป 

3.การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่  เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว   ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2566 ขึ้น   รายละเอียดการเพ่ิมเติมตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบ  
ผ.01,แบบ ผ.02,ผ.02/2 จงึขอเสนอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  หรือผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย ก่อนถามมติ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

น.ส.รุ่งทิพา กรมพะไมย  -เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตกหล่นของบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โครงการถนนดินลงหิน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9    คลุกจากทางหลวงชนบทไปมูล 
นายเปรม  ทาระ  -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7    ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน  
                               ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กระผมนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 7  ผมเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมตามที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจัดทำขึ้นครับ 
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นายสุรธีร์ เทพบุรี   -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
รองนายกอบต.เมืองน้อย  ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน  
                               ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและขอให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ตรวจสอบโครงการ ปริมาณงานหรือ
เป้าหมายปีที่ดำเนินการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

นางสมนึก  ทางทอง     -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2    ตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ดิฉันนางสมนึก  ทางทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 2 ดิฉันอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ทบทวนปีที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซึ่งตามแผนกำหนด
ดำเนินการในปี พ.ศ.2568 หากดำเนินการตามปีที่กำหนดจะไม่สอดคล้องกับสภาพของ
ปัญหาค่ะ 

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นายก อบต.เมืองน้อย     ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 2 เสนอแนะและเป็นห่วงกับการดำเนินโครงการประปา
หมู่บ้านในอนาคตหากไม่สามารถรอดำเนินการได้ตามปีที่กำหนดในการแก้ไขปีที่จะ
ดำเนินการจากเดิมตามระเบียบได้ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติครับ 

ประธานสภาฯ -นำเรียนสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุมที่
ไมม่ีความประสงค์จะขออภิปรายและผมขอปิดการอภิปรายและนำเสนอที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2566 เป็นเอกฉันท์ 
3.2 พิจารณาอนุมัติการขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  เพื่อดำเนินโครงการ
ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลพร้อมสิ่งสาธารณประโยชน์  

 ประธานสภาฯ -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ดำเนินการแถลงเหตุผลความจำเป็น
รายละเอียดในการดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลพร้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม   

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นายก อบต.เมืองน้อย     ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอมอบหมายให้นิติกรชำนาญการ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและเป็นผู้นำเสนอโครงการได้
อภิปรายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยครับ 
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นายสุรพงษ์   อุทัย -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นิติกรชำนาญการ      ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  มีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลพร้อม
ทางเข้าบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือให้มีการบำบัดสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ
และลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับในพ้ืนที่และเป็นการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฏหมายบัญญัติโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูลทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) ปี 2566 เป็นงานบริการสาธารณะเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคมและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ พื้นท่ีดำเนินการทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ขอใช้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองม่วง เนื้อที่ 13 ไร่ 2 
งาน 29 ตารางวา ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว  สำหรับแบบแปลนระบบ
บำบัดสิ่งปฏิกูลใช้แบบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี ปริมาณการราคาก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นเงิน 434,000 บาทส่วน
การก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 0.50 เมตร มี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 234 ลบ.ม.พร้อมลงท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 7 ท่อน ใช้แบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประมาณ
การราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 45,000 บาท สำนกังานปลัดมีความประสงค์จะ
ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในการดำเนินการเนื่องจากไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2566 ที่เหลือจ่ายหรือไม่จำเป็นต้องใช้จ่าย  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในการ
ดำเนินการและไม่มีเงินสะสมเพียงพอที่จะขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยซ่ึงสถานะทางการคลังเงินทุนสำรองเงินสำรองเงิน
สะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 9,606,982.99 บาท ปีงบประมาณ 2566 มีการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน 33,000,000 บาท เมื่อหักร้อยละ 15 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 คือจำนวน 4,950,000 บาทคงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม
เงินที่นำไปใช้ได้ในปัจจุบันจำนวน 4,959,982.99 บาท ขอใช้ในครั้งนี้ จำนวน 
479,000 บาท คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่หลังอนุมัติที่สามารถนำไปใช้ได้อีก
จำนวน 4,480,982.99 บาท ในการเสนอขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสม เฉพาะส่วนที่เกินไปใช้
จ่ายภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1)โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นรายละเอียดในการขอใช้
จ่ายเงินปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ครับ 

ประธานสภาฯ -เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
หรือซักถามหากมีข้อสงสัยใดๆโดยให้อภิปรายสลับกับระหว่างผู้สนับสนุนการเสนอญัตติ
และผู้ค้านญัตติ 



-6- 
 

นายเปรม  ทาระ  -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7    ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน  
                               ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กระผมนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 7  ผมเห็นด้วยกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองน้อยเสนอต่อที่ประชุมเพราะมีความจำเป็น  หากไม่ดำเนินการมีผลกระทบต่อ
ประชาชนครับ 

นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมยกราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9    ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ดิฉันนางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 9 ดิฉันเห็นด้วยกับญัตติที่เสนอหากมีการ
ดำเนินการแล้ว จะเกิดผลดีต่อชุมชนของเราค่ะ 

นายชุมแพ  คำเพราะ    -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1    ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กระผมนายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ผมเห็นด้วยกับญัตติที่เสนอมาเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ครับ 

นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10   ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 
                                ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กระผมนายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม  

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 10 ผมขอสนับสนุนญัตติที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเสนอมา  เพื่อจะได้มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและช่วยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับในพ้ืนที่ครับ 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  ไม่มี
ท่านใดอภิปรายคัดค้านกับญัตติที่เสนอรวมทั้งไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขออภิปรายต่อ
ผมขอปิดการอภิปรายและเสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมตินะครับ 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน  479,000 บาท เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล พร้อมก่อสร้างถนนเข้าบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยแยกเป็น
การก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 434,000 บาท และการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก จำนวน 45,000 บาท เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองน้อย  หรือผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติม(ถ้ามี)เพ่ือบรรจุเข้า
ระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้ 
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นายเปรม  ทาระ  -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7    ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 
                                ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กระผมนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาองค์การ 

 บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางหมู่ 7ได้มีการวางท่อระบาย
น้ำ ซึ่งท่อระบายน้ำได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
และรถแม็คโครของเอกชนที่มาปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงได้ทำการขุดเพ่ือวางท่อ
ระบายน้ำผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ที่ให้การสนับสนุน
ครับ 
-ผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบล
เอาเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวได้ไหมส่วนหลักฐานอื่นตัดออกเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนครับ  และตามสูจิบัตรมีกีฬาบางประเภท บางคู่แข่งขันกำหนดตารางซ้ำกันครับ  
รวมทั้งมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจากทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  เพ่ือใช้สำหรับทำการฝึกซ้อมก่อนแข่งขันครับ 

นายโยธิน  บัวทอง -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านรองนายกองค์การ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย   ในการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีงบประมาณจำกัดเลยไม่ได้จัดหาให้อุปกรณ์กีฬา
ได้มีการจัดซื้อมาเพ่ือใช้ในการแข่งขันเท่านั้น  อุปกรณ์ท่ีจัดหาปีนี้จะนำไปไว้ต่อในการ
ฝึกซ้อมในปีหน้าได้ครับ 

ร.ต.อ.ดำรงค์  เหรียญตะคุ-กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร 
นายก อบต.เมืองน้อย      ส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลผู้ประกอบการที่
ได้รับการอนุญาตให้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ได้มีการประกอบการในเขตพ้ืนที่ อบต.อ่ืน
ด้วย  ผู้ประกอบการสามารถนำสิ่งปฏิกูลนอกเขตมาทิ้งในบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลที่สร้างขึ้น 
ได้ไหม  อย่างไร รวมทั้งจะมีวิธีการบังคับหรือตรวจสอบอย่างไรมิได้มาทิ้งในเขตพ้ืนที่ 

นายสุรพงษ์   อุทัย -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นิติกรชำนาญการ      ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  หากจะให้ท้องถิ่นอ่ืนนำสิ่งปฏิกูลมา
จำกัดในเขตพ้ืนที่ก็ต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันและมีการทบทวนแก้ไข
ข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้ามาทิ้งในเขต
พ้ืนที่ครับ 

นางสุภัทรธนัน คำศร ี -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6     ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ประชาชนมี
ความเดือดร้อนเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ถนนสายสวนป่า อยากให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นท่ีค่ะ 
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นายอภิชาติ บัวแก้ว -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
ผู้อำนวยการกองช่าง     ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ถนนสายดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวน ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ไม่สามารถดำเนินการได้เว้นแต่จะต้องมีการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้เหมือน
การขออนุญาตเพ่ือก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลครับ 

นายสุรพงษ์   อุทัย -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหาร  
นิติกรชำนาญการ      ส่วนตำบลเมืองน้อย   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วน 

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  จากการตรวจสอบเบื้องต้นถนนสาย
สวนป่าซึ่งมีระยะทางประมาณ 700 เมตร ต้นทางประมาณ 100 เมตรจะอยู่ในเขตสวน
ป่าอีก 600 เมตรน่าจะเป็นทางสาธารณะเนื่องจากสองฝั่งของถนนจะเป็นที่ของ
ประชาชนแต่หากต้องการให้รู้พ้ืนที่ที่ชัดเจนต้องทำหนังสือประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัด
ให้มาทำการตรวจสอบครับ 

ประธานสภาฯ -ขอสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมฝ่ายปกครองท้องถิ่น 
กับทีมฝ่ายท้องถิ่นในส่วนของฝ่ายท้องถิ่นบุคคลใดเล่นได้ 

นายโยธิน  บัวทอง -กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านรองนายกองค์การ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย คุณสมบัตินักกีฬาฝ่ายท้องถิ่นก็
จะประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สายบริหาร
หรือสายอำนวยการและเจ้าหน้าที่อ่ืนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยครับ  และขอ
แจ้งอีกเรื่องในวันเปิดการแข่งขันกีฬาทีมนักกีฬาทั้งหกทีม สำหรับป้ายทีมนักกีฬาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจัดหาให้แล้วส่วนที่พักของนักกีฬาให้นักกีฬาแต่ละทีม
จัดหาเองนะครับ 

ประธานสภาฯ             -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระท่ีกำหนดแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นเป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.                          
 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 

            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 
   
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย 
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(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)    เปรม    ทาระ     
          (นายเปรม    ทาระ) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


